

จนถึงวันนี้ นายเร็กซ์ ประยูรเวช เป็นผู้ตรวจราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยัน

จึงทำให้ยังไม่มีมีการประกาศรับสมัครสรรหาตำแหน่งรอง
อธิบดีกรมป่าไม้ที่ว่างลง ซึ่งในอีกไม่กี่วัน นายประยูร
หล่อสุวรรณ รองอธิบดีกรมป่าไม้จะเกษียณราชการอีกคน

จะทำให้กรมป่าไม้แก้อีกรองอธิบดีว่างถึง 2 ตำแหน่ง!

และเป็นที่ยืนยันกันดีว่าแก้อีกรองอธิบดีกรมป่าไม้ที่ว่างนั้น
บิ๊กกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและได้ติดตามเอาไว้ให้
พวกพ้องที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1
ตำแหน่ง

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาว วนศาสตร์รุ่นที่ 46 ที่
"บิ๊กกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ" จับจองเอาไว้ให้เพื่อน
ร่วมรุ่น

อีก 1 ตำแหน่งนั้นก็ให้จับตา "ชาวป่าไม้แพร์ 21" ที่
จะได้รับรางวัลพลเอกชวัญหลังจากที่ต้องมรสุมโหดจาก
"บิ๊กเอียง" กระเด็นออกนอกเส้นทางไปพักใหญ่ แต่ก็ไม่
ควรประมาท "ชาวป่าไม้แพร์ 24" ที่กำลังมาแรง

วันนี้ทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ จะเป็นยุค

หมายเหตุ

บ้านเมือง

จับตาที่รองอธิบดีกรมป่าไม้

ทองของชาว วนศาสตร์ 46 ครบ

กรมป่าไม้มีชาว วนศาสตร์ 46 นั่งแก้อีกรองอธิบดีอยู่ 1
คน คือ นายรัชดา สุริยะกุล และที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช "ดร.ฝน" นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

ซึ่งหากว่า "บิ๊กกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ" จะโยกคน
ใกล้ชิดที่กระทรวงฯ ไปเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้อีก 1 คน ก็
จะทำให้ทั้ง 2 กรมฯ มี ชาว วนศาสตร์ 46 เตรียมเป็นคู่แข่ง
แก้อีกรองอธิบดีทั้ง 2 กรมฯ ในอนาคต

ผมยังจำคำให้สัมภาษณ์ของ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและฯ ที่ว่า!!!

"ขอยืนยันว่าขั้นตอนทุกอย่างจะมีความโปร่งใส ไม่มีการ
ซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ทุกตำแหน่งที่ว่าง
จะพิจารณาบุคคลตามความสามารถและความเหมาะสม?"

และสำหรับในปีนี้นั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะมีข้าราชการระดับอธิบดีว่างถึง 4 ตำแหน่ง
ด้วยกันคือ

- 1.นายมนเฑียร หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่ง
ชาติฯ
- 2.นายสันติ บุญประดับ เลขาธิการสำนักงานนโยบาย
และแผน
- 3.นายนิทัศน์ ภู่วณกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- 4.นายชำนาญ เอกวัฒนโชติกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ออกประกาศรับสมัครเพื่อแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
(ระดับ 10) เพียง 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่ง อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ และเลขาธิการ สผ.

แต่อีก 2 ตำแหน่งที่ว่างคือตำแหน่ง อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ำ และตำแหน่งผู้ตรวจราชการ นั้นเป็นที่รับรู้
กันแล้วว่าจะมีการสลับแก้อีกกันในกระทรวงฯ ระดับซี 10
ครับ!!!

ผีพุ่งไต้